

Học sinh trường THCS Gia Thụy tham gia Diễn đàn trẻ em

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 21/4/2023 của UBND quận Long Biên về Tổ chức Diễn đàn trẻ em quận Long Biên năm 2023; Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 4/5/2023 của quận Long Biên về Thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Sáng ngày 31/5/2023, Trường THCS đã phối hợp cùng UBND phường Gia Thụy thực hiện thành công Diễn đàn.



Các em học sinh đã được các cán bộ Phường tuyên truyền nhiều chủ đề và các thông điệp liên quan đến Trẻ em.

Không những vậy, để xây dựng Diễn đàn có tính đối thoại, các em học sinh trường THCS Gia Thụy cũng tích cực đưa ra các câu hỏi trong chủ đề Tháng trẻ em.



Bên cạnh đó, các em học sinh còn chuẩn bị góc truyền thông theo chủ đề của Diễn đàn. Bài thuyết trình của các em rất cuốn hút và đem lại nhiều thông tin bổ ích. Góc truyền thông với nhiều cuốn sách hay và bổ ích như: Luật trẻ em; Yêu là không cho roi cho vọt; Xin đừng dồn gánh nặng lên vai con; 30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại,... Với bộ sách gồm 6 cuốn -Thoát nạn trong gang tấc là tập hợp đầy đủ và chi tiết những tình huống bất ngờ, nguy hiểm mà bạn nhỏ có thể gặp phải. Đồng thời, cũng dạy các bạn cách xử lý thật thông minh để có thể thoát nạn trong gang tấc và ngày càng trưởng thành.



Để các bạn có thêm hiểu biết về bạo lực học đường và các bạn được trải qua những năm tháng học trò bình yên, góc truyền thông còn giới thiệu cuốn sách Bạo lực học đường chuyện chưa kể: Đừng sợ bắt nạt của tác giả Aija Mayrock. Những lời khuyên trong cuốn sách được rút ra từ những trải nghiệm của chính tác giả qua nhiều năm bị bắt nạt, là những gì tác giả đã học được qua nhiều năm về bạo lực học đường.

Viện Trường THCS Gia Thụy của chúng em.

Diễn đàn trẻ em cấp Phường với chủ đề: “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh” diễn ra thật thành công. Mong rằng sau buổi diễn đàn, các em sẽ có thêm cho mình những đầu sách hay và bổ ích. Từ đó, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một môi trường sống An toàn – Thân thiện – Lành mạnh.